

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน  
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  
เมื่อ วันอังคาร ที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเดโช บุญรอด	ประธานสภาเทศบาล	เดโช บุญรอด	
๒	นายจรัส ชมอินทร์	รองประธานสภาเทศบาล	จรัส ชมอินทร์	
๓	นางวาริทิพย์ พิริยสถิต	สมาชิกสภาเทศบาล	วาริทิพย์ พิริยสถิต	
๔	นายนภดล บัวนาค	สมาชิกสภาเทศบาล	นภดล บัวนาค	
๕	นางชนิพันธ์ เรืองโรจน์	สมาชิกสภาเทศบาล	ชนิพันธ์ เรืองโรจน์	
๖	นายวิไล พรหมเดช	สมาชิกสภาเทศบาล	วิไล พรหมเดช	
๗	นายนพพร อินทร์ทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	นพพร อินทร์ทอง	
๘	นายมานิช เมืองทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	มานิช เมืองทอง	
๙	นายวิทยา เดี่ยวอาชากุล	สมาชิกสภาเทศบาล	วิทยา เดี่ยวอาชากุล	
๑๐	นายสินธุ์เจริญ ศรีทองกุล	สมาชิกสภาเทศบาล	สินธุ์เจริญ ศรีทองกุล	
๑๑	นายอุดมพร ชาตวิวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาล	อุดมพร ชาตวิวัฒน์	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพิทยา อินทร์คง	นายกเทศมนตรี ฯ	พิทยา อินทร์คง	
๒	นายจักรพงษ์ ยวนานนท์	รองนายกเทศมนตรี ฯ	จักรพงษ์ ยวนานนท์	
๓	นางสาวกนกวรรณ จันทะบุตร	เลขานายกเทศมนตรี ฯ	กนกวรรณ จันทะบุตร	
๔	พันจ่าเอกชัชวาล อาจบันดิษ	เลขานุการสภาเทศบาล ฯ	ชัชวาล อาจบันดิษ	
๕	นางสาวบุริมปรีชญ์ เรืองโรจน์	รองปลัดเทศบาล ฯ	บุริมปรีชญ์ เรืองโรจน์	
๖	นางสุพินยา ชุมรอด	เจ้าพนักงานธุรการ	สุพินยา ชุมรอด	

**เริ่มประชุม**

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงันพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงันและคณะผู้บริหารได้เข้าสู่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน พันจำเอกซ์ฮิวาล อัจบันดิษ เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเรียนเชิญ นายเดโช บุญรอด ประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้กล่าวเปิดและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ดังต่อไปนี้

พันจำเอกซ์ฮิวาล ฯ  
เลขาธิการสภาฯ

ขออนุญาตอ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๓๐ วัน และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน นั้น

บัดนี้ ใกล้ถึงกำหนดเปิดสมัยประชุมแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบ ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ดังนั้น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน หรือนายกเทศมนตรีฯ ท่านใดมีญัตติหรือ ขอราชการเรื่องใด จะให้สภาเทศบาลตำบลเพชรพะงันพิจารณาหรือเพื่อรับทราบ ให้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อนายเดโช บุญรอด ประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ประธานสภาได้ทำการประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ประกอบ ระเบียบ ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายให้อำนาจไว้ เชิญท่านประธานได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

นายเดโช บุญรอด  
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระทบขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายเดโช บุญรอด  
ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายบริหาร หากมีเรื่องอะไร ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เรียนเชิญชี้แจง

นายพิทยา อินทร์คง  
นายกเทศมนตรีฯ

กระผมขอแจ้งข้อราชการที่สำคัญให้สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ได้รับทราบ ดังนี้

๑.หนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๒/ว ๑๔๘๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนของท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความว่า ด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนของท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๗๔ วนที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป ความสรุปว่า อาคารพานิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ไม่รวมถึงตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ และอาคารที่มีกิจกรรมหลัก เพื่อใช้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยการคำนวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพานิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้คำนวณเฉพาะพื้นที่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการพานิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น ไม่รวมพื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่สำนักงาน ซึ่งได้กำหนดให้ท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เว้นแต่พื้นที่ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคาร พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง

๒.กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือทุกส่วน ทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการ หมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป และยุวชน โดยได้รับเสียงสะท้อนจากภาคส่วนต่างๆ ในด้านบวก เป็นผลดีต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยเฉพาะการรักษาสาธารณสุขสมบัติของแผ่นดิน

๓.กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ โดยกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาป่าโกงกาง และที่สาธารณะศาลาคอยบ้านวกตุ้ม-หินกอง ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นกำหนดการในเบื้องต้น ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ได้ตอบรับร่วมพัฒนากับเทศบาล จะได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบอีกครั้ง เนื่องจากต้องหารือกับอำเภอเกาะพะงัน เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ก่อน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อจากกิจกรรมในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมา

๔.ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะม้า โดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพะงัน ได้มีหนังสือมาถึงเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ขอทราบรายละเอียดโครงการฯ และความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพยากรใต้ทะเลบริเวณเกาะม้า อันเนื่องจากการทิ้งทุ่นและสมอเรือของเรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในบริเวณ ดังกล่าว โดยขาดความระมัดระวัง ซึ่งเทศบาลจะได้แจ้งให้สมาคมฯ ทราบต่อไป อย่างที่ทราบกัน โครงการนี้เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้ผลักดันให้เกิดขึ้น โดยมีแบบแปลนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ได้เห็นชอบโครงการแล้ว และได้ส่งให้อนุกรรมการระดับพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน พิจารณา ปรากฏว่า คณะอนุกรรมการระดับพื้นที่ มีมติให้ทบทวนโครงการ ฯ โดยไม่ได้แจ้งว่าเพราะอะไร จึงทำให้โครงการตกไป และในปัจจุบันกรมอุทยานฯขอเสนอในที่ประชุม ให้เกาะม้าเป็นเขตอุทยาน ฯ ซึ่งได้คัดค้านไว้ในที่ประชุมแล้ว โดยเห็นว่าควรมีการประชาคมถามความเห็นของประชาชนก่อน

๕.การตัดต้นไม้เปิดบริเวณข้างอาคารเทศบาล เนื่องจากพบว่ารากต้นไม้เปิดเป็นอันตรายต่อโครงสร้างอาคาร จึงได้ทำการตัด เพื่อไม่ให้อาคารเสียหาย

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุม**

นายเดโช บุญรอด  
ประธานสภาฯ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ได้ศึกษาแล้ว ขอให้สมาชิกฯ ได้ตรวจสอบ ว่ามีความข้อความตอนใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ดังกล่าว หรือไม่

ถ้าไม่มี ขอมติการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

**มติที่ประชุม**

**รับรอง ๑๑ เสียง**

ไม่รับรอง – เสียง

ไม่แสดงความเห็น – เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่องที่เสนอใหม่**

๓.๑ ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองการศึกษา)

นายเดโช บุญรอด ฝ่ายบริหาร โดยนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อไปตั้ง  
จ่ายรายการใหม่ (กองการศึกษา) ขอให้ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติฯ  
ต่อที่ประชุม

นายพิทยา อินทร์คง ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน  
นายกเทศมนตรีฯ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดค่า  
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา)

#### หลักการ

ขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๐ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม งบประมาณ จำนวน  
๙๐๐,๐๐๐.-บาท

#### เหตุผล

กองการศึกษา จะดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม และได้ตรวจสอบพบว่า  
โครงการดังกล่าว ได้ตั้งจ่ายรายการครุภัณฑ์ผิดประเภท ซึ่งไม่ถูกต้องตามวิธีการ  
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้ง  
จ่ายเป็นรายการใหม่จาก ประเภทครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม เป็น  
ประเภทครุภัณฑ์อื่น โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ในเทศบาลญัตติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สามารถดำเนินงานและจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง  
ต่อไป โดยดำเนินการ ดังนี้

#### โอนลด กองการศึกษา

แผนงาน การศึกษา  
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบ ลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

รายการ	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
งบประมาณตั้งไว้	๙๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ	๙๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ขอโอนลด	๙๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด	๐ บาท
รวมโอนลด	๙๐๐,๐๐๐ บาท

**เหตุผลการโอนลด** เนื่องจากตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพชรพะงัน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม เป็นการตั้งจ่ายผิดประเภทครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้ถูกต้องตามประเภท เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองการศึกษา**

แผนงาน	การศึกษา
งาน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ครุภัณฑ์อื่น
รายการ	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
งบประมาณตั้งไว้	๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ	๐ บาท
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม	๙๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม	๙๐๐,๐๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่ม	๙๐๐,๐๐๐ บาท

**เหตุผลการโอน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่** เพื่อให้การตั้งงบประมาณ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ของกองการศึกษา ถูกต้องตามประเภทครุภัณฑ์ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดซื้อ

เครื่องเล่นสนาม ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสมัยคงคา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนลกหล้า เพื่อให้เด็กเล็กมีเครื่องเล่นสนาม ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย เพื่อให้สามารถดำเนินงานและจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง

นายกเทศมนตรี จึงขอเสนอสภาเทศบาลตำบลเพชรพระจันทร์ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามรายการข้างต้น ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

(ลงชื่อ) นายพิทยา อินทร์คง นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพระจันทร์

พันจ่าเอกชัชวาล ฯ  
เลขานุการสภาฯ

การโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ของการการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการโอนงบประมาณให้ถูกต้องตามประเภทของครุภัณฑ์ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ยังคงเดิมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงเป็นดุลยพินิจของสภาเทศบาลฯ ที่จะต้องพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

นายเดโช บุญรอด  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใด สงสัย และจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง

ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง

ไม่ออกเสียง จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายเดโช บุญรอด  
ประธานสภาฯ

สำหรับวาระนี้ เป็นวาระอื่นๆ ผู้บริหารเทศบาล หรือสมาชิกท่านใด มีเรื่องหรือปัญหาที่ได้รับทราบจากประชาชนจะแจ้งต่อที่ประชุม หรือไม่ (นายกเทศมนตรีฯ ยกมือ) เชิญท่านนายกฯ

นายพิทยา อินทร์คง  
นายกเทศมนตรีฯ

- ในวาระนี้ กระผมขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติ และหารือข้อราชการต่างๆ ดังนี้
- ๑) การจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับเครื่องเล่นสนามในปัจจุบันที่ตั้งอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของเราค่อนข้างมีน้อย ซึ่งการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะให้เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งการดำเนินการคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในปีงบประมาณนี้
  - ๒) การก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโฉลกกล้า ก็จะดำเนินการ ซึ่งตอนนี้รองบประมาณ เมื่อมีรายรับเข้ามาเพียงพอก็จะดำเนินการทันที
  - ๓) การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กำลังดำเนินการ โดยจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
  - ๔) การก่อสร้างถนนเส้นคูท่าลาย โดยทางเชื่อมยังมีระยะขาดอยู่ ประมาณ ๖๐-๗๐ เมตร บริเวณหมู่ที่ ๖ แต่เทศบาลไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากถนนที่กรมทางหลวงชนบทกำลังก่อสร้างอยู่ ซึ่งทำให้เทศบาลไม่สามารถรู้ระดับของถนน ซึ่งจะมีผลต่อการก่อสร้างและกรมทางหลวงชนบทจะต้องทำการเชื่อมถนนอยู่แล้ว ทำให้โครงการก่อสร้างถนนสายคูท่าลายจึงต้องชะลอไว้ก่อน
  - ๕) ผนังคอนกรีตคลองวังหมา ในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมา ผนังคอนกรีตคลองวังหมา ยังไม่ได้รับ ความเสียหาย แต่ในปัจจุบันได้พังทลาย ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำ ในกรณีนี้ทางเทศบาลกำลังประสานงาน ขอความอนุเคราะห์ให้กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการให้
  - ๖) ปัญหาการคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นบริเวณอ่าวโฉลกกล้า ซึ่งมีผู้คัดค้านจำนวนน้อยมาก แต่ได้ยื่นเรื่องคัดค้านในหลายองค์กร ซึ่งการคัดค้านดังกล่าวกังวลว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการก่อสร้างอื่นๆ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือวักตุม ซึ่งกรมโยธาธิการได้ประสานขอให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นด้วย ป้องกันปัญหาต่างๆ อาจเกิดมาในภายหลัง
  - ๗) การรักษาความสะอาดถนนสายต่างๆ โดยเฉพาะถนนที่มีกิ่งไม้รูกกล้าเข้าเขตถนน เจ้าหน้าที่ไม่กล้าดำเนินการในบางจุด ซึ่งเป็นกรณีเป็นที่ดินของเอกชน
  - ๘) การก่อสร้างทางเชื่อม เป็นภาระหน้าที่ของเทศบาลแต่ก็มีความเชื่อมโยงกับกรมทางหลวงชนบท โดยกรมทางหลวงชนบทก็สามารถดำเนินการได้ ถ้ามีงบประมาณและวิธีการเกี่ยวกับงบประมาณที่ถูกต้อง ซึ่งต้องมีองค์ประกอบดังนี้
    - ๑) ทางเชื่อมนั้นมีในแบบ
    - ๒) ทางเชื่อมที่ไม่มีในแบบ แต่มีงบประมาณเหลือจ่ายก็สามารถดำเนินการได้ซึ่งขอให้สมาชิกได้ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาหรือความต้องการของประชาชน แล้วแจ้งมายังเทศบาลจะได้หาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย



- นายเดโช บุญรอด มีท่านใด มีเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ
- พันจ่าเอกชัชวาล ฯ กระทบมีความตั้งใจจริง ในการจัดฝึกอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ  
เลขานุการสภาฯ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภา ซึ่งถือเป็นการพูดคุยและทบทวนองค์  
ความรู้กัน แต่ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ และการอบรมดังกล่าวไม่มี  
โครงการอยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ จึงไม่สามารถใช้วิธีการงบประมาณดำเนินการได้  
แต่ก็อยากจะดำเนินการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่
- นายเดโช บุญรอด ขอให้เลขาฯ ได้กำหนดเวลาดำเนินการ และประสานมาว่าจะดำเนินการอย่างไร  
ประธานสภาเทศบาล
- นายวิทยา เตียววาทกุล ผมขอสนับสนุนโครงการนี้  
สมาชิกสภาเทศบาล
- นายพิทยา อินทร์คง ผมขอสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ และผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น  
นายกเทศมนตรี ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้จัดทำโครงการเสนอ
- นายเดโช หนุรอด มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล
- ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก




ผู้จตราายงานการประชุม


(ชัชวาล อัจบันดิษ)


เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  
ประชุมเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายมานอน เมืองทอง)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอุดมพร ชาทิวดี)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายสินธุ์เจริญ ศรีทองกุล)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายเดโช บุญรอด)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน